



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุตามพันธกิจที่องค์กรกำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนกที่ ๖๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กำหนดให้ทุกงานมีการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ให้ทุกงานดำเนินการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และวางแผนการจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช เพื่อเสนอต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกตามลำดับ

๓. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน กำกับติดตามรวบรวมข้อมูล และผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในทุกด้าน ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง ๘ ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Risks) ๒) ด้านการปฏิบัติงาน (กฎหมาย ระเบียบ) (Operation Risks) ๓) ด้านการเงิน (Financial Risks) ๔) ด้านการทุจริต (Corruption Risks) ๕) ด้านชื่อเสียง (Reputational Risks) ๖) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) ๗) ด้านการรองรับสภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน (Crisis Risks) และ ๘) ด้านการพัฒนาและรักษาบุคลากรในสถาบันพระบรมราชชนก (Employee Retention Risks)

๔. ส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในบุคลากร และนักศึกษาทุกระดับ ให้ถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ และให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และปรับการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

๕. ให้ยกเลิกประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวอัศนี วันชัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พุทธชินราช